

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	สนับสนุนน้ำบริโภคบริโภค	๖	สำนักปลัด
๒	ช่วยเหลือสาธารณภัย	๖	สำนักปลัด
๓	งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	๕	สำนักปลัด
๔	การร้องเรียนร้องทุกข์	-	สำนักปลัด
๕	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	-	สวัสดิการฯ
๖	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	สวัสดิการฯ
๗	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	สวัสดิการฯ
๘	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	สวัสดิการฯ
๙	การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑๕	สวัสดิการฯ
๑๐	ผู้มาติดต่อรับเช็ค	๕๒	กองคลัง
๑๑	ทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง	๑๗	กองคลัง
๑๒	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	กองคลัง
๑๓	ภาษีป้าย	-	กองคลัง
๑๔	ภาษีบำรุงท้องที่	-	กองคลัง
๑๕	จดทะเบียนพาณิชย์	๑	สำนักปลัด
๑๖	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กองคลัง
๑๗	การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือจำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขต อบต.ชะเนือ	-	กองสาธารณสุข
๑๘	ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	กองสาธารณสุข
๑๙	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	กองสาธารณสุข
๒๐	การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก	๘	กองสาธารณสุข
๒๑	การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร	-	กองช่าง
๒๒	การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	-	กองช่าง
๒๓	การรับรองสิ่งก่อสร้าง	-	กองช่าง
๒๔	การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ดินชุด ดินถม	-	กองช่าง
๒๕	การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๕	กองช่าง
๒๖	การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน	-	กองช่าง
๒๗	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช/ปศุสัตว์/ประมง)	-	สำนักปลัด
๒๘	การให้กู้เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	สวัสดิการฯ
๒๙	การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ชะเนือ	-	กองการศึกษา
๓๐	การให้บริการอินเทอร์เน็ต	-	สำนักปลัด
๓๑	การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร	-	สำนักปลัด
	รวมสถิติผู้มารับบริการ	๑๑๕	ราย

(นายสรอรรถ ก่องปู้)
 หัวหน้าสำนักปลัด

จำลอง ยะดอนใจ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

(นายเทวีญ ไพศาลธรรมโชติ)
 นายกองการบริการส่วนตำบลชะเนือ